



ที่ NCL-M 11/62

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แจ้งการขายหุ้นบริษัทย่อย

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (อ้างอิงที่ NCL-M 06/59 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) มีมติให้ร่วมลงทุนกับบริษัท Legend Shipping Singapore Pte., Ltd (ประเทศสิงคโปร์) จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง ไทยแลนด์ จำกัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ โไลน์ จำกัด (“บริษัทย่อย” หรือ “LG TH”) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 เพื่อทำธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล โดยเป็นเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์เอง และเป็นตัวแทนแต่งตั้งจากต่างประเทศในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ทั้งนี้บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ โไลน์ จำกัด ประสบปัญหาขาดทุนสะสมในการดำเนินธุรกิจและขยายกิจการซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทเกิดปัญหาในการดำเนินธุรกิจและเกิดภาวะขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในอนาคต

โดยบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วจึงมีมติอนุมัติเห็นควรให้ขายหุ้นบริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ โไลน์ จำกัด ให้กับ บริษัท จี ที เอ็กซ์ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ทั้งจำนวน 600,000 หุ้น (หกแสนหุ้น) ในราคาพาร์ 10 บาท (สิบบาท) รวมเป็นมูลค่า 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) ซึ่งจะปรับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดีขึ้น อีกทั้งยังลดภาวะการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทฯ แอลจี คอนเทนเนอร์ โไลน์ จำกัด ในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.81 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนั้นๆ ไม่มีรายการก่อนหน้า ดังนั้นการรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช่อายการที่เกี่ยวข้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ พัวถาวรสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร